

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## TOA – อีกหนึ่งตัว ที่น่าตามน้ำ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ก็ตลาดแบบนี้อะครับ เหนือเมฆก็คงไม่กล้าเสี่ยงอะไรกับความเหินนักลงทุน ที่ต่างมุมมองกันออกไป บางท่านก็มองว่า การแกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละวันนั้น เป็นโอกาสให้ได้แก๊งกำไร โดยจะเข้าไป เข้าไปชด Futures หวังสัก 4-5 จุด ก็คุ้มแล้ว... แต่ช่วงนี้ จะเห็นว่า การแกว่งขึ้นลงในแต่ละวัน มีถึง 10 กว่าจุด ซึ่งถ้าเปิดมา แล้วเข้าถูกจังหวะ ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงในวันนั้นๆ ก็เรียกว่า ได้คุ้มเกินคุ้มที่หวังนะ แต่ก็อย่างว่าแหละครับ บางท่านที่เก่งก็ได้กันไป... แต่บางท่านที่ไม่ล้นทัน แล้วเห็นคนอื่นฯ ได้แบบนั้น ก็คิดอยากจะทำบ้าง หรือลองชดกับเขาบ้างอะไรทำนองนั้น ก็ต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับ อะไรที่นอกจากหุ้นแล้ว ถ้าท่านยังไม่เคย หรือไม่ถนัดจริงๆ ก็อย่าได้หลงเข้าไป โดยไม่มีวิชาอะครับ... เหมือนสนามรบนั้น ไม่ใช่เรา ที่คุ้นเคย เผลอๆ จะเหยียบกับระเบิดเอาได้ คนที่เขาคุ้นเคย รบในสนามรบนั้นบ่อยๆ ย่อมรู้ตัวว่า ตรงไหนที่มีระเบิด ตรงไหนที่มีเงินมีทองซ่อนอยู่... บางคนแค่ห้อยอย่างเดียว จะยังเอาตัวแทบไม่รอดเลยนะครับ คิดไว้ก่อน โอกาสหุ้นตอนนี้ อาจไม่ใช่ของเรา... แต่อยากจะทำไปรบในสนามอื่นฯ ต้องเรียนวิชา หาความรู้ใส่ตัวไว้ก่อน แล้วก็หมั่นฝึกฝน หรือศึกษาจนคิดว่า เข้าไปรบแล้ว จะชนะได้มากกว่าแพ้นะครับ... หุ่นดีมีสิ่ง แล้วเรื่องของ Futures หรืออนุพันธ์อื่นๆ มันจะต้องใช้วิชามากกว่าแน่นอนครับ นี่ยังไม่อยากเอ่ยถึงเรื่อง บางสินค้า หรือบางอย่าง ต้องมี Market Maker อีกด้วยนะครับ... จะว่าไป ลึกๆ แล้ว เขาจะต้องทำอะไรยังไง เราก็คงต้องเดาใจเขาบ้างในบางครั้ง เพราะบางที ไม่อยากจะทำตามทฤษฎีก็มีนะครับ (วงการนี้ มีครบแหละ)

### ดูตามเกม...

ลองดูหน่อยครับว่า เทคนิคในเครื่องมือหลักๆ มีรูปแบบที่แข็งๆ แบบนี้ ราคาของพี่เต่า จะไปได้ในขนาดหรือไม่... จะว่าไปแล้ว มาแบบนี้ เราจะเปิดเกมนำก่อนก็ยังได้เลยนะครับเนี่ย

**แนวรับ** : ... ยืน 40.0 ได้ ยังน่าสนใจ หรือ ไม่ยืน ก็ 40-39 ยังพอห่อได้

**เป้าหมาย** : ... ระยะสั้น 44.0-45.0 แต่ถ้ามองยาวๆ หน่อย หวัง 54-55

Price Chart...(TOA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TOA...** รูปแบบสัญญาณหลักๆ ที่ว่านั้น จะมีเรื่องของ Trend Line ซึ่งถ้าตีไม่ได้แน่ชัดแล้วละก็ เหนือเมฆบอกว่าลองใช้ MA. มาดูก็แล้วกัน แล้วภาพนี้ จะเห็นว่า มี Price Pattern ให้เห็นแนวโน้มระยะต่อไปอีก แบบนี้ ถ้าจะให้ไม่เผลอตา ก็ต้องควรจับตาดูกันบ้างแล้ว.. เรื่อง MA. รองดูแบบ เส้น 3 เซียน และลองเข้าไปดูแบบ Bullish Pattern in MA. (5 เส้น) นะครับ...แต่ในภาพนี้เป็นเรื่องของ เส้น 3 เซียน และทำ Price Pattern ให้ดูเป็นอันว่า ที่ราคา 40.0 ขึ้นไปนั้น น่าตามน้ำ หรือ ถ้าจะไม่ยืน 40.0 แต่ไม่หลุด 38.0 ลงมาเสียก่อน ก็ยังน่าเก็บๆ ไว้ แบบมองกลางๆ หรือยาวๆ กันหน่อย.. หุ่นใหญ่ๆ ที่แนวโน้มดีๆ ก็อย่ามองข้าม TOA ไปนะครับ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน